

สิ้นปีงบประมาณ 2556 กรมป่าไม้จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการออกไปเพียงหลายน้อยมากเท่านั้น

ดังมีรายชื่อดังนี้ 1.นายเลอชัย จำปา เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 2.นายนิกร เกลี้ยงพิบูลย์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 3.นายวิศาล เลิศนิตวิวงศ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 4.นายฐานุพงศ์ เรืองจิรวิทย์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 5.นายประเสริฐ เมืองมูล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

6.นายศุภชัย วิเศษกุล นายช่างสำรวจชำนาญงาน 7.นายวิชัย ชัยสายัณห์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 8.นายสมโภชน์ อุปลสรค์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 9.นายอำนาจ อุบลศรี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 10.นายกิตติ ตั้งปอง เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน

11.นายพฤณี เตชะวัฒนาบวร เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 12.นายการุณย์ ไชโยธราชูร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 13.นายภิญโญ ผลเจริญเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญอาวุโส 14.นายสุรินทร์ สินธุรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 15.นายสมเกียรติ กิจยุทธชัย เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

หมายเหตุ บ้านเมือง

เกษียณราชการกรมป่าไม้ปี 56

16.นายนิรมล บุญเหมือน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 17.นายบัญญัติ น้าเงิน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 18.นายวิจิต โชติวิรัชกุล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 19.นายอากาศ สวนอินทร์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งรองอธิบดีว่างลงอีก 2 ตำแหน่งด้วยกันคือ เก้าอี้ของ นายเรงชัย ประยูรเวช รองอธิบดีกรมป่าไม้ ที่ขยับไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ นายประยุทธ หล่อสุวรรณ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ที่เกษียณอายุราชการ ทำให้กรมป่าไม้มีเก้าอี้รองอธิบดีว่างลงถึง 2 อัตรา และเท่าที่รู้มานั้น ว่ากันว่าบรรดาผู้อำนวยการสำนักๆ ในกรมป่าไม้ น่าจะได้กินหัวกันทั้งหมดถ้วนหน้า เนื่องจากว่ามีใบสั่งมาจากข้างบนให้เอาคนนอกมานั่ง???

ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจคนในที่ตั้งอกตั้งใจทำงาน แต่มาโดนกำลังภายนอกที่รุนแรงสุดๆ ครว้าพุงเพียวๆ ไปกิน

สำหรับบรรดาอาวุโสที่มีคุณสมบัติครบน่าจะได้ขยับขึ้นเป็นรองอธิบดีนั้น ได้แก่ 1.นายประดอง ดำรงค์ไทย 2.น.ส.เปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ 3.น.ส.มาลี ศรีรัตนธรรม 4.นายพฤกษ์ โสโน ซึ่งทั้ง 4 ท่านนี้ล้วนแล้วแต่อาวุโสด้วยกันทั้งนั้น แต่ด้วยที่ว่าบริหารการยุคนี้เขาไม่ได้ดูกันที่ผลงาน

เขาจะดูกันที่ "เป็นคนของใคร?" เท่านั้น ส่วนจะทำงานเป็นหรือไม่ เอาไว้ค่อยว่ากันทีหลัง?

ซึ่งในบรรดาข้าราชการระดับผู้อำนวยการสำนักๆ ที่พลาดหวังออกหัดคนที่น่าเห็นใจน่าจะ ได้แก่ ผู้ตรวจฯ พฤกษ์ โสโน เพราะเมื่อครั้งก่อนก็หลีกทางให้ นายรัชดา สุริยะกุล ณ ออยุธยา ที่มาจาก ทสจ. และมก.เที่ยวนี้เชื่อว่าหากลงสมัครอาจต้องไปหน้าไปบับกมฯสดแก่แข็งอีกครั้ง

จึงน่าจะถอนตัวไม่ลงสมัครให้เจ็บกระดองใจ ปล่อยให้คนมีบารมีเขาวัวกันไปสนุกกว่า!

สิงห์ใจกล้า